
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
ครั้งที่ 19-4/2567 2 

ในวันพฤหัสบดีที ่15 กมุภาพันธ์ 2567 3 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตกึเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting 5 

-------------------------------------- 6 
 7 
ผู้มาประชุม 8 
(1)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์9 
 1. รศ.รัตมณ ี นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 10 
 2. รศ.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 11 
 3. รศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 12 
 4. ผศ.จารุพล สุริยวนากุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 13 
 5. รศ.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ14 
 6. ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ15 
 7.  นางมยุรี  ยงก าลัง ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  16 
    กรรมการและเลขานุการ  17 
 18 
(2) ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจส าคัญหรือขอลาประชุม 19 
 1. รศ.รัชพล           สันติวรากร        คณบดี 20 
 2. รศ.จีรนุช           เสงี่ยมศักดิ์        รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ 21 
 3. รศ.ประมินทร์     อาจฤทธ์ิ        กรรมการผู้ทรงวุฒิ 22 
 23 
ผู้เข้าร่วมประชุม 24 
(1) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์25 
 1. รศ.ปนิทัศน ์ สุรียธนาภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 26 
 2. อ.กฤษณรัช  นิติสิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 27 
 3. รศ.พันวัตต์  พึ่งสาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 28 
 4. รศ.ดนัยพงศ ์ เชษฐโชติศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 29 
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 5. นางอรวรรณ แก่นเชียงสา ผู้ช่วยเลขานุการ 1 
6. นายภาณุพงศ์  ต.ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 2 
 3 

(2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  4 
 1. รศ.กอปร ศรีนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 
 2. รศ.อาคม  แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 
 3. รศ.วิษณ ุ แทนบุญช่วย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 
 4. รศ.สุธาสินี   เนรมิตตกพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี8 
 5. อ.วสุ เชาว์พานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 
     10 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 11 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่าเนื่องจากคณบดีติดภารกิจเดินทางไปราชการ12 
ต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานท่ีประชุมแทน และได้ด าเนินการประชุมตาม13 
ระเบียบวาระ ดังนี้  14 
  15 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  16 

1.1  แจ้งผลส ารวจความพึงพอใจ ไม่พอใจและความผาสุกของบุคลากรที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 
ประธาน ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ด้วยฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการ18 

ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากรท่ีมีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 
ประจ าปี 2566 โดยใช้วิธีการส ารวจผ่านระบบ Google form ในระหว่างวันท่ี 4-18 มกราคม 2567 โดย20 
หัวข้อประกอบด้วย การก าหนดทิศทางขององค์กร การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางของ21 
องค์กรให้บุคลากรรับรู้ การเป็นตัวอย่างท่ีดี (Role Model) ของผู้บริหารในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 22 
คณะกรรมการประจ าคณะ สภาพแวดล้อมในการท างาน การพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 23 
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจโดยรวม ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์24 
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจ านวนผู้สอบแบบสอบถามแยกเป็นสายผู้สอนและสายสนับสนุน 25 
ผู้ตอบแบบสอบถามสายผู้สอน จ านวน 71 คน ร้อยละ 46.71 สายสนับสนุน จ านวน 73 คน ร้อยละ 26 
50 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32 สรุปร้อยละความถึงพอใจที่เกินค่า27 
เป้าหมายคือเกินร้อยละ 80 มีบางหัวข้อท่ีไม่ถึงค่าเป้าหมาย เช่น ในกลุ่ม สภาพแวดล้อมในการท างาน 28 
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งจะได้น าไปปรับปรุง แก้ไข และ1 
พัฒนาต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 3 
-  คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเกินร้อยละ 80 และจ านวนเข้าตอบแบบส ารวจค่อนข้างมาก 4 

แต่หากสามารถท าให้จ านวนคนเข้าตอบแบบส ารวจมากจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น และหากมีข้อคิดเห็นใน5 
ประเด็นความไม่พึงพอใจก็จะเป็นประโยชน์และน าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปได้ 6 

- จากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า อาจจะเกิดจากล่าช้าจริง หรือผู้ประเมินอาจจะ7 
ไม่ทราบขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินการ เห็นควรให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจ รวมถึงการเบิกเงิน8 
ค่าสอนท่ีล่าช้า แต่ก็ได้มีการพัฒนาในการเบิกเงินได้เร็วขึ้น แต่อยากให้มีการพัฒนาให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และ9 
หากว่าการด าเนินการสามารถด าเนินการระยะเวลาเท่านี้ เนื่องจากมีกระบวนการท่ีจะต้องด าเนินการ 10 
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ หากล่าช้าจริงขอให้มีการปรับกระบวนการด าเนินการ รวมถึงการพูดคุย สร้าง11 
ความเข้าใจและหาทางออกร่วมกัน 12 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บ e-mail ของผู้ตอบแบบประเมินหรือไม่จะ13 
ปรากฎในหน้าแรกของแบบสอบถาม 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 
 16 
1.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ17 

ในสถาบันอดุมศกึษา พ.ศ. 2567 18 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ19 

เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง20 
พิจารณาก าหนดมาตรการ หรือโครงการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา เพื่อ21 
แก้ไขปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ และยกระดับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ22 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตาม นโยบายการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ23 
ทางการใช้ภาษาอังกฤษของไทยตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม24 
ครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2567 ได้มีมติให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ25 
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 โดยมีเนื้อหา26 
ความส าคัญข้อ 8 “ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้ นิสิตนักศึกษาทุกคน สอบวัดความรู้และทักษะ27 
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามแบบทดสอบท่ี สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือแบบทดสอบตาม28 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 29 
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Languages (CEFR) เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และ1 
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้และทักษะ ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผล2 
การศึกษา หรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร ท้ังนี้ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้าน ภาษาอังกฤษ มีดังนี้  3 

(1) ระดับอนุปริญญา ควรก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ4 
การศึกษา เทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป  5 

(2) ระดับปริญญาตรี ควรก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ6 
การศึกษา เทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป  7 

(3) ระดับบัณฑิตศึกษา ควรก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ 8 
การศึกษา เทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่ C1 ขึ้นไป”  9 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 11 
-  คณะฯ ควรหาช่องทางในการเสนอไปมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยน าเสนอต่อรัฐบาล 12 

ควรมีการผลักดันในการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ13 
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอาจจะช้าไปแล้ว และจะท าให้เกิดประโยชน์14 
น้อยมาก 15 

-  ระดับท่ีก าหนดถ้าเทียบกับมาตรฐานในการสอบ เช่น TOEFL IELTS และ CEFR เป็นการ16 
สอบภาษาอังกฤษมีความยากในระดับเท่าไหร่  17 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม CEFR ย่อมาจาก The Common European Framework 18 
of Reference for Languages ซึ่งไม่ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ ใช้กับหลายภาษา เพื่อให้เข้าใจง่าย เทียบ B1 19 
อาจจะหมายถึง IELTS ระดับ 5 B2 ระดับ 5.5 - 6.5 C1 ระดับ 6.5 - 7.5 และ C2 ระดับ 8 ขึ้นไป และ 20 
ฝ่ายวิชาการได้มีโปรแกรมภาษาอังกฤษท่ีใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มีการ pre test  และ post test 21 
และพึ่งจะเริ่มได้ประมาณ 1 เดือน ผลประเมินกลุ่มนี้เป็นการประเมินผ่านเกณฑ์ CEFR 22 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม CEFR เป็น Blocks Test ท่ี23 
นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 
 26 
1.3  สรุปรายรับ-รายจ่ายของศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 
- ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอถอนวาระ 28 
 29 



- 5 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่  1 
    18-3/2567 2 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม3 
ข้อความ ในระเบียบวาระที่ 5.5 ค าของบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  4 

   “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์) ได้สอบถามที่ประชุม5 
ว่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ส่งข้อมูลค าของบประมาณหรือไม่ 6 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาขาวิชาวิศวกรรม7 
อุตสาหการไม่ได้แจ้งกลับคืนหลังจากสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาแล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความประสงค์จัดท าค า8 
ของบประมาณ 9 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก10 
คณะฯ และจะได้ไปตรวจสอบในระบบเอกสารและจะแจ้งที่ประชุมในคราวต่อไป” 11 

หมายเหตุ :  วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศ12 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม13 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 14 
Connector และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 17 

3.1  สรุปวาระสืบเนื่อง 18 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ 19 
 1) การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ)  20 
 2)  Master Plan (แผนแม่บทซอ่มแซมและกอ่สร้างอาคาร)  21 
 3)  คุณภาพผู้เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 
 4)  การเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร ์  23 
 โดยท้ังหมดอยู่ในระหว่างด าเนินการ  24 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 25 
ที่ประชุมรับทราบ  26 
 27 
 28 
 29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

3.2 ค าของบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 
    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แจ้งท่ีประชุมว่า จากท่ีประชุมครั้งท่ี 18-3/2567 เมื่อวันท่ี 2 

1 กุมภาพันธ์ 2567 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ค าของบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ 2567 และ  3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทักท้วงว่าสาขาวิชาวิศวกรรม 4 
อุตสาหการได้ส่งเรื่องจัดท าค าของบประมาณหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือจากคณะฯ ส่งไป 5 
ท่ีสารบรรณสาขาวิชาฯ เจ้าหน้าท่ีลืมน าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ จึงแจ้งท่ีประชุมรับทราบ และขออภัยท่ี6 
ประชุมมา ณ โอกาสนี้ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องค้างพิจารณา 10 
 -  ไม่มี  11 
 12 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  13 

5.1 แก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 14 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีอาจารย์ประจ าวิชาได้ส่งผลการศึกษาแก้ไข15 

ค่า I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากได้ประเมินผลและสรุปผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ท้ังนี้ 16 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8-17 
2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้  18 

1. รายวิชา EN 412 000 ENGINEERING STATISTICS นางสาวพลอยชมพู เมืองแก้ว รหัส19 
ประจ าตัว 653040419-0 เหตุจากนักศึกษาป่วยโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ เกรดใหม่ C  20 

2. รายวิชา EN 341 0001 INTRODUCTION OF AGRICUTURAL ENGINEERING นายเจษฎาภรณ์ 21 
ศรีส าอาง รหัสประจ าตัว 663040296-1 เหตุจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางจราจร เกรดใหม่ A  22 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 23 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 24 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 รายวิชา และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป  25 
 26 

5.2 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 27 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยนายพัชรพงศ์ ล าต้น สาขาวิชาวิศวกรรม28 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียนครบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจ าปีการศึกษา 2566 29 
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โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสาขาวิชา1 
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท้ังนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะ2 
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ี3 
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 5 
ระดับปริญญาตรี ราย นายพัชรพงศ์ ล าต้น สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้  6 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป  7 

 8 
5.3  ปรับปรุงหลักสตูร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี 9 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีความ10 

ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม11 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะ12 
วิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 2 หลักสูตร 13 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 14 

1) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอปรับเปลี่ยนแผนการศึกษา15 
ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 3 รายวิชา 16 

2) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปญัญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 17 
ขอเพิ่มรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ในหมวดวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา  18 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 19 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับ20 

ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป 21 
 22 

5.4  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 23 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับ24 

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนครบหลักสูตรและได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก25 
สาขาวิชาท่ีสังกัด ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 คน และภาคการศึกษาปลาย  26 
ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเวียนครั้ง27 
ท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 28 

 29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
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ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 1 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  1 คน 3 
 รวมท้ังสิ้นจ านวน  1 คน 4 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 5 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 6 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  1 คน 7 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2 จ านวน  1 คน 8 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 1 จ านวน  1 คน 9 
 รวมท้ังสิ้นจ านวน  3 คน 10 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 12 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 คน และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 13 
2566 จ านวน 3 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป 14 

  15 
5.5  รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 16 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีอาจารย์ประจ า17 
รายวิชาได้ส่งผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 18 
รายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียนครั้งท่ี 19 
8-2/2567 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 20 
 ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา 21 

 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 - 

2.วิศวกรรมวัสดุและการผลิต 1 - 

รวม 2 - 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  1 
2 รายวิชา และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป   2 
  3 
 5.6  พิจารณารับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า  ด้วยชาวต่างชาติ5 
ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 คน 6 
คือ Mr.Wenxia Sui ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 ผ่าน7 
บัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งให้คณะฯ เพื่อพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในการนี้ หลักสูตรฯ 8 
ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และเห็นชอบในการรับเข้าศึกษา เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2567 และผ่านความ9 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการ10 
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียน ครั้งท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 11 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 12 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ13 
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการ14 
ต่อไป 15 
 16 
 5.7 ปรับระดับค่าคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา 17 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย นางสาวสุทารี 18 
เดชะพันธ์ รหัสประจ าตัว 655040039-4 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 สาขาวิชา19 
วิศวกรรมเกษตร ได้ยื่นค าร้องขอปรับระดับคะแนน เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาแผนการเรียนแผน ก 20 
แบบ ก 1 แต่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนเรียน ท าให้การศึกษาเกรดรายวิชาไม่เป็นตาม21 
แผนการศึกษา ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวิศวกรรม22 
เกษตร โดยวิธีเวียนครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2567 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ23 
กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ24 
วิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียนครั้งท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมี25 
รายละเอียดดังนี้ 26 
 27 
 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 

เกรดที่

ได้รับ 

เกรดที่

ขอแก้ไข 

อาจารย์ประจ าวิชา 

EN007001 ENGINEERING RESEARCH  

THODOLOGY 

3 B+ S รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ ์

EN327800 Special Topics of Agricultural 

Engineering I 

3 A S รศ.เจษฏา  โพธิ์สม 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 

เกรดที่

ได้รับ 

เกรดที่

ขอแก้ไข 

อาจารย์ประจ าวิชา 

EN327005 Near infrared hyperspectral image 

and multispectral image technique 

for agricultural product and food 

3 A S รศ.เจษฏา  โพธิ์สม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับระดับค่าคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 
1 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ  ด าเนินการต่อไป 3 
 4 

5.8 ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 35/2565) เรื่อง การเลือกตั้ง5 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ฝ่ายพัฒนา7 
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอด าเนินการยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 
(ฉบับท่ี 35/2565) เร่ือง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 9 
ขอนแก่น เพื่อยุบรวมกับ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์10 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวาระท่ี 5.12 ต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตาม11 
สารสนเทศประกอบวาระการประชุม 12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 13 
35/2565) เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  14 
ขอนแก่น และให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการต่อไป 15 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

5.9  (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล “Dean’s 1 
Awards” รางวัลเรียนดีและรางวัลนักกิจกรรมในพิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยเป็นการ4 
สมควรแก้ไขประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 55/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์5 
การพิจารณาให้รางวัล “Dean’s Awards” รางวัลเรียนดีและรางวัลนักกิจกรรมในพิธีไหว้ครูคณะ6 
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้อท่ี 5.1.4 แก้ไขเป็น “มีหน่วยกิจกรรมสะสมไม่ต่ ากว่า 8 
20 หน่วยกิจกรรมต่อปีการศึกษา” ข้อท่ี 5.1.5 แก้ไขเป็น “รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร” 9 
และข้อท่ี 5.3.2 แก้ไขเป็น “เป็นนักศึกษาท่ีมีหน่วยกิจกรรมต่อปีการศึกษาสูงสุดในแต่ละชั้นปีของ 10 
แต่ละหลักสูตรโดยไม่ต่ ากว่า 20 หน่วยกิจกรรม และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.25 หากมีหน่วย11 
กิจกรรมสะสมเท่ากันให้พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด เป็นต้น จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  12 
ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง 14 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล “Dean’s Awards” รางวัลเรียนดีและรางวัลนักกิจกรรมในพิธี15 
ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ16 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการต่อไป 17 

 18 
5.10  (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา19 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยเป็นการ21 

สมควรแก้ไข ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 56/2564) เรื่องหลักเกณฑ์22 
การพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแก้ไขข้อความให้23 
ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิกข้อ 2 และข้อ 9 และปรับปรุง24 
หลักเกณฑ์ในข้อท่ี 5.1 เป็นอาทิเช่น “ทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา25 
วิชาการ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้าน26 
บาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา โดยจัดสรรให้ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา” เป็นต้น 27 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง 1 
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ2 
ให้ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการต่อไป  3 

 4 
5.11  (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก5 

นักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า  ด้วยเป็นการ7 

สมควรแก้ไข ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 57/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติ8 
ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแก้ไขข้อความ9 
ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น ข้อ 4 ข้อ 6 เป็นต้น 10 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนว12 
ปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้13 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการต่อไป 14 

 15 
5.12  (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง กิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยเป็นการ17 

สมควรแก้ไข ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 34/2565) เรื่อง กิจกรรม18 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ทันสมัย และ19 
สอดคล้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมท้ังรวบกับประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 20 
35/2565) เร่ือง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 
จากวาระที่ 5.8 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 22 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กิจกรรม23 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 24 
ด าเนินการต่อไป 25 
 26 

5.13 รับรองผลการประเมินผลการสอน ราย อาจารย์อาทิตย์ ภูผาผุด  27 
- วาระลับ  28 

  29 
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ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

5.14 รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 2 รองศาสตราจารย์1 
สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ รองศาสตราจารย์ณัญธิวัฒน์ พลดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์2 
แก้วตา เจตศรีสุภาพ 3 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์ 4 
สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ รองศาสตราจารย์ณัญธิวัฒน์ พลดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา เจตศรีสุภาพ 5 
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันท่ี 19 มิถุนายน 6 
2566 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2567 บุคคลดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ส่งรายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้7 
ทางวิชาการ ระยะท่ี 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้8 
พิจารณารายงานฯ แล้ว รับรองผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2567 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ี9 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8-2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 10 
2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  11 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้12 
ทางวิชาการ ระยะที่ 2 รองศาสตราจารย์สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ รองศาสตราจารย์ณัญธิวัฒน์ พลดี และ 13 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา เจตศรีสุภาพ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 14 
ด าเนินการต่อไป 15 
 16 

 5.15 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์   17 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จ ากัด 18 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ขอถอนวาระ 19 
 20 
   5.16  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท  21 

      บ้านสเกตช์อัพ จ ากัด 22 
         - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ขอถอนวาระ 23 

 24 
   5.17 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลิตสื่อธรรมะ 25 

ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 26 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  27 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี  28 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ขอถอนวาระ 29 
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 5.18 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการด้าน การด าเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชี 1 
นวัตกรรมไทย “ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเคลือบผิวแบบโพลีเอทิลีน๓-ชั้น ด้วยวัสดุชนิดรี2 
ไซเคิล” ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ชวรักษ์ จ ากัด 3 

      - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ขอถอนวาระ 4 
 5 

 5.19 (ร่าง) OKR รายบุคคล ปี พ.ศ. 2567 6 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์7 

และพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการ (ร่าง) OKR รายบุคคล ปี พ.ศ. 2567 ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 8 
จ านวน 11 ตัวชี้วัด และจ านวน 12 ตัวชี้วัด ส าหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน โดยได้ปรับปรุงหัวข้อ OKR 9 
ค่าเป้าหมาย และวิธีการประเมิน ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับ10 
หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น ซึ่งได้ผ่านการประชาพิจารณ์บุคลากรประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 
เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร12 
ประกอบวาระการประชุม 13 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อท่ี 6 สายวิชาการ จัดสอน14 
รายวิชา Non-Degree ของคณะฯ ในกรณีอาจารย์สอนร่วมจะได้คะแนนเท่ากัน และต้องมีผู้เรียนเท่านั้น 15 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 16 
-  หากคณะฯ จะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมมือด้านใหนควรก็ควรเน้นการให้คะแนนใน17 

ด้านนั้น หากปีต่อไปมีการปรับเปลี่ยนทิศทางก็ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนอีกครั้ง 18 
-  ขอให้เพิ่มหัวข้อสายวิชาการ อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  19 

ในระดับภูมิภาคขึ้นไป  20 
-  ขอให้เพิ่มหัวข้อสายวิชาการ การสอนออนไลน์ (online course) การบันทึกเกี่ยวกับขั้นตอน21 

การลงมือปฏิบัติ และลง youtube เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติ เนื่องจากการสอน22 
ในชั้นเรียนไม่ทัน  23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร24 
ด าเนินการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง (ร่าง) OKR รายบุคคล ปี พ.ศ. 2567 25 
และน าเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป 26 

 27 
 28 
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5.20 เพ่ิมเตมิช่องในแบบรายงายผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิาน1 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 2 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามประกาศคณะ3 
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ี 2/2566 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลอง4 
ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการทดลอง5 
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในครั้งนี้ขอแก้ไขแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและ6 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในสรุปผลการประเมิน จากเดิม ประกอบด้วย 7 
งานท่ีได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน ประเมินตนเอง หมายเหตุ เป็น งานท่ีได้รับมอบหมาย/8 
รับผิดชอบ น้ าหนักคะแนน ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ จึงเสนอ 9 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพ่ิมเติมช่องในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและ11 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อีก 2 ช่อง (ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และ12 
คณะกรรมการประเมิน) และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ด าเนินการต่อไป 13 
 14 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 15 

-   ไม่มี    16 
 17 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 18 
-   ไม่มี    19 

 20 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอื่น ๆ 21 

8.1  การจัดท า e-Book จากต าราฉบับเดิม 22 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้หารือท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหนังสือ23 

จ านวนมากท่ีจัดพิมพ์และจ าหน่ายให้กับนักศึกษา/บุคคลท่ัวไปมาโดยตลอด จึงขอหารือการพิจารณา24 
ด าเนินการจัดท าหนังสือดังกล่าวท้ังหมด ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  25 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า การด าเนินการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากหนังสือ/26 
ต าราฉบับเดิมไม่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสิ่งพิมพ์ท่ีต้องขอเลขมาตรฐานสากลประจ า27 
หนังสือ ( International Standard Book Number : ISBN) ซึ่งหนังสือ/ต าราฉบับเดิม กับหนังสือ28 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จะต้องก าหนดหมายเลข ISBN ต่างกัน จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19-4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 20-5/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่29 กุมภาพันธ์ 2567 

ที่ประชุมรับทราบ   1 
 2 
เลิกประชุม  14.30 น 3 
 4 
 5 
                                          (นางมยุรี   ยงก าลัง) 6 
                         ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
 8 
นางอรวรรณ แก่นเชียงสา 9 
นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 10 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 11 


